
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๑๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  คือ  
นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง  และนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๗   
เรื่อง  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  ๒  คน  ดังน้ี 

๑. นางสาวละออง  ติยะไพรัช  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๓๒  พรรคเพื่อไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แทน  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 

๒. นายณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  ล าดับที่  ๓๓  พรรคเพื่อไทย  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แทน  นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน 

ที่ประชุมรับทราบ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวน า   
นางสาวละออง  ติยะไพรัช  และนายณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช  ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อน
เข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  
ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๙๙  คน 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม 
เพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น  ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คอื   

๑. คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สิน  ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า   
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ   เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหา 
ค่าครองชีพสูงและปัญหาหนี้สินครัวเรือน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๗  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

๒. คณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ าบาดาลและน้ าประปาทั้งระบบ  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๔  
มกราคม  ๒๕๖๗  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร   
(Entertainment  Complex)  เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศกึษา  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๗  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

๑. การปรับปรุงเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร 
๒. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ าบาดาล  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
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 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี ้

  (๑) รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุนของ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

  (๒) รายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ของคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน  และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให ้  
นายปรีชา  พันธุ์วา  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้แทน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบช้ีแจง 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
จ านวน  ๙  ครั้ง  ดังน้ี 

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๔ เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๗ วันพุธที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๖  และ 
ครั้งที่ ๙ วันพุธที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๙  ครั้งดังกล่าว 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  
มกราคม  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติก ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  กับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง  จ านวน  ๒๒,๒๕๑  คน  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน  พ.ศ.  ....  ซึ่ง   
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

๔. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที ่ ๔) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕) 

๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข านุรักษ ์ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๖) 

๗. ร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๗) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  นายวิษณุ  อรรถวานิช  นางสาววีณาริน  ลุลิตานนท์   
นายดนัยภัทร  โภควณิช  และนายธีระวุฒิ  เต็มสิริวัฒนกุล  ตัวแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย  เข้าร่วมเป็นผู้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๑๓  วรรคสอง  และได้อนุญาตให้  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 
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ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ทั้ง  ๗  ฉบับพร้อมกันไป  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๓๙  คน  
เพื่อพิจารณา  เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
รวมพิจารณาอยู่ด้วย  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๒๒  จ านวนคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ต้องประกอบด้วยผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ นั้น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด  โดยถือเอา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวปรญีาพร  สวุรรณเกษ ๒. นายเธยีรชัย  ชูกติติวิบูลย ์
 ๓. นายวิชิต  จรัสสุขสวสัดิ ์ ๔. นายสุวทิย์  มังคละ 
 ๕. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตน์ ๖. นายจักรพล  ตั้งสุทธธิรรม 
 ๗. นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม ๘. นายวิษณุ  อรรถวานิช 
 ๙. นายธนาชัย  สุนทรอนนัตชัย ๑๐. นายดนัยภทัร  โภควณชิ 
 ๑๑. นายวิรฬุ  ลิ้มสวาท ๑๒. นางสาววณีาริน  ลลุิตานนท ์
 ๑๓. นางสาวพรเพ็ญ  วงศก์จิมโนชัย ๑๔. นางสาวกญัฐณา  อภิรภากรณ ์
 ๑๕. นางอารายา  แก้วประดบั ๑๖. นางทิพย์พาพร  ตันติสนุทร 
 ๑๗. นางนิศานาถ  รัตนนาคนิทร ์ ๑๘. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรภูเขียว 
 ๑๙. นางสาวโสรยา  ชมขวัญ ๒๐. นายวรภพ  วิรยิะโรจน ์
 ๒๑. นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ ๒๒. นายกฤช  ศิลปชัย 
 ๒๓. นายสรพัช  ศรีปราชญ ์ ๒๔. นางสาวอชิชญา  ออ๊ตวงษ ์
 ๒๕. รองศาสตราจารย์ธนพล  เพ็ญรัตน ์ ๒๖. นางสาววสิาระดี  เตชะธีราวัฒน ์
 ๒๗. นายภาณุ  พรวัฒนา ๒๘. นายรวี  เล็กอุทยั 
 ๒๙. นายปิ่นสักก์  สุรสัวด ี ๓๐. นายชนินทร์  ทองธรรมชาติ 
 ๓๑. รองศาสตราจารย์ศันสนยี์  เอือ้พันธ์วริิยะกุล ๓๒. นายอลงกต  มณีกาศ  
๓๓.  นายธนา  กิจไพบูลย์ชัย ๓๔. นายอ านาจ  วิลาวัลย ์  
๓๕.  นายไพบูลย์  นิติตะวัน ๓๖. ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย  สุวรรณพรหม
 ๓๗. นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ ๓๘. นายพงศ์พล  ยอดเมอืงเจริญ
 ๓๙. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน 
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ต่อมา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่   ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็น 
การพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที ่ ๑  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามญั 
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๗  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า  ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคม   
ซึ่ง  นายสกล  สุนทรวาณิชย์กิจ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาการลักลอบ 
ขโมยตัดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ   
ใหค้ณะกรรมาธิการการต ารวจเพือ่พิจารณา  และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ  พิจารณาญตัติ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณาในล าดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัย 
จากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว  ๙  แห่ง  ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบ
ตามแนวชายแดนไทย - พม่า  ซึ่ง  นายมานพ  คีรีภูวดล  และนางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกนั
อีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัย
ความไม่สงบชาวเมียนมา  (ผภสม.)  ซึ่ง  นายกัณวีร์  สืบแสง  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๑๘) 
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๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาและศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ไทย – เมียนมา  ซึ่ง  นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  จากนั้น   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไป 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๑  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                 
โทร.  ๐  ๒๒๔๒  ๕๙๐๐  ตอ่  ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th  

http://www.parliament.go.th/
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด  พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  สมาชิกฯ   

และประชาชน  เสนอรวม  ๗  ฉบับ) 

**************************** 

 

 


